

## ทนายใจชายในฝัน.....จากการโยนเหรียญ

นำเสนอเมื่อ : 4 ธ.ค. 2552



### ลองหาเหรียญมาโยนกันดูนะ 3 ครั้ง

**หัว หัว หัว** หนุ่มแฟนเยอะ สาวแฟนแยะ ทำทาง คุณจะหงอยๆ เหงา ๆ ชอบกลนะ ก็บอกแล้วอย่าไปโปรยเสน่ห์ให้มากนักเป็นไงละที่นี้พอเขาจับได้ก็จอยสูทิต แต่อยากกลับไปเลยไมหนานก็มีคนถูกใจมาให้คุณเลือกอีกเพียบ แต่ตอนนี้พักผ่อนหัวใจให้หายเหนื่อยชะก่อนดีกว่า แล้วจะดีเอง

**หัว หัว ก้อย** หนุ่มขี้เหงา สาวขี้งอน เตือน คุณไปตั้งหลายครั้งแล้วอย่าเอาใจตัวเองให้มากนัก รู้ใหม่ว่าคนที่เขาอคอยเอาอกเอาใจคุณอยู่นะ ตอนนี่เขาเริ่มเบื่อหน่ายคุณเต็มแกแล้ว ตอนที่ไมงอน คุณก็หาหุ้หนุ้หนุ้หนีหนีออก แต่ถึงบทจะงอนขึ้นมาขี ซางก็จุดไม้อยูจริง ๆ เพลาๆ ลงชะบางเหอะก่อนที่เขาจะทนไมไหว แล้วคุณต้องมานั่งกินแห้วไมรูด้วยนะ

**หัว ก้อย หัว** หนุ่มแพรวฝัน สาวแพรวหวาน ทำไม น้อ... ชีวิตของคุณถึงได้อากัพเช่นนี้ สู้สุดสาหัสอดตาหลับขับตานอน นั่งพับนกพับดาวเป็นพันๆ หมื่นๆ โห แต่เขาก็ยังไม่เห็นใจอีกแะนะ ความรักที่คิดไวว่าจะหวานจอยเลยกลับกลายเป็นขมขื่นชะนี้ แต่อย่าทอแท้ไปเลยนะจะ พยายามเขาคคุณต้องชนะใจเขาได้ซักวันเหอะนา... เชื้อลี

**หัว ก้อย ก้อย** หนุ่มอับโชค สาวอับเฉา โชค ซ่างไมเข้าข้างคุณเอาชะเลย เพิ่งถูกสลัดรักมาหมาดๆ รักใหม่ก็มีว้าวว่าจะได้กินแห้วอีกแล้วไมรูเป็นยังงีสิ แต่คุณก็ยังไม่ถือสุภามิตที่วอกหักดีกวารักไมเป็น เรื่องอกหักของคุณจึงเป็นเรื่องราวธรรมดา ถ้าจะให้ดีนะลองหันมาทำตัววิ้ง เปลียนทรงผมใหม่ ทาลิปสติสีหวานๆ เล็กทำตัวเป็นยายเพ็ง ทีนี้ละรับรองได้ เรื่องอกหักไมเฉียดมาไกลคุณแะง

**ก้อย ก้อย ก้อย** หนุ่มสาวที่ชอบซัดเส้นใต้ คุณกำลังแอบบึ้งบึ้งใครอยู่ บอๆ ให้เขารู้ไปเลยใสเกียรเดินหน้าเต็มที แรกๆ เขวอาจจะไม่คิดอะไรเหมือนไมมีใจให้ แต่ต่อไปก็ไมแะนะมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นมาหว แต่ถาพยายามแล้วยังงี ..ยังงีเขาก็ไมสน คุณก็ทำใจชะเหอะ คิดชะวยังดีทีมีโอกาสบอกให้เขารู้ แลวก็ลองๆ มองหาคนใหม่ดู เผื่อบางทีคราวนี้อาจจะสมหวังก็ได้ใครจะไปรู้

**ก้อย ก้อย หัว** หนุ่มหมายดาว สาวหมายเดือน อั้นแั้น! รุ้ นที่ที่คุณมีใจให้คนนั้นนะ ทำทางเขาเอ็นดูคุณหาดูเขียวนะ รับรองไมต้องกล้วนำตาเซ็ดหัวเขาแะ ถึงแมเขวอาจจะดูไปชักหนอย นั้นก็เพราะเขารัก และหวังดีกับคุณจริง ๆ นะลี ยังงีก็ยอมๆ ชะหนอยจะโคครอบครองหัวใจดี ๆ งานนี้มีแต่คนอิจจาคุณกินเพียบ เตรียมยิ้มแแกมปริได้เลยจา

**ก้อย หัว ก้อย** หนุ่มสาวเพื่อสังคม ลอง มองย้อนกลับไปสิว่า คุณอุทิศตัวเพื่อสังคมมากเกินไปจนไมมีเวลาให้เขาริเปลว เขถึงโตมานั่งนอยนอยใจอยู่อย่างงี กิจกรม กิจกรรม งานราษฎร์ งานหลวงอุ้กสารพัด ถ้าจะให้ดีก็ลดๆ ลุงมาหนอยนะก่อนที่หวนใจจะถอยหางออกไปทุกที จนคุณต้องออกหักตั้งเปาะแล้วจะหาว่าไมเตือนนะจะ

**ก้อย หัว หัว** หนุ่มสดๆ สาวใสๆ แหม! ..ความรักของคุณกำลังหวานแหวาสดชื่นเหมือนยีน้อย บนเนินเขา ทุกๆวันของคุณช่างเหมือนวันแห่งความรักไปชะหมดเลยนะ มีแต่ดอกกุหลาบบานแฉงอยู่ในใจ จนใครๆ พากันอิจจาตาอรอนจนไฟไหม้ไปเป็นแถบๆ การรงการงานคุณไมต้องสนใจ ทิงไวซาหลังก่อน ตอนนี่ขอหวานอยางเดียว นี้ละนา.. คนกำลังมีความรัก อะไรๆ ก็ดูดีไปหมด



ขอบคุณ สกิดตอตาคม